

**Phụ lục 1. Cấp độ nhận thức theo thang đo của Benjamin Bloom**  
**CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TAXONOMY**

<b>Quá trình nhận thức</b>	<b>Sinh viên cần làm</b>	<b>Viết mục tiêu bằng các từ chỉ hành động</b>	<b>Ví dụ về mục tiêu</b>	<b>Câu hỏi MCQ tương ứng với mục tiêu</b>
Nhớ	<b><u>Trình bày</u></b> những điều đã học bằng cách NHỚ LẠI các thông tin như các SỐ LIỆU, THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM CƠ BẢN	Liệt kê, Mô tả, định nghĩa, gọi tên, đặt tên, xác định, lập dàn bài	Liệt kê những xương chính ở chân  Liệt kê 5 nguyên nhân đau khớp  Định nghĩa hệ thống y tế	Các xương chính ở chân bao gồm:  a. Xương A, B, C, D  b. Xương B, C, D, E  c. Xương A, B, E  d. Xương B, E, C
Hiểu	<b><u>Diễn giải</u></b> những hiểu biết của mình về các khái niệm và ý tưởng trong bài	Giải thích, diễn giải lại, cho ví dụ	Giải thích cơ chế tự miễn  Diễn giải một vấn đề theo cách hiểu của bạn.  Nêu một ví dụ về sử dụng kháng sinh hợp lý	Câu hỏi MCQ thể hiện sự hiểu biết của sinh viên về vấn đề đó dưới dạng từ ngữ khác, nhưng tương đồng về nghĩa với vấn đề được trình bày trong giáo trình.
Ứng dụng	Giải quyết một vấn đề bằng kiến thức được học, kỹ thuật, quy luật trong những tình huống khác nhau	Sử dụng, minh họa một quá trình, tính toán	Sử dụng biểu đồ để xác định tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi.  Minh họa cách sử dụng ống nghe...	MCQ mô tả những bước sử dụng biểu đồ theo dõi dinh dưỡng, các bước sử dụng ống nghe.
Phân tích	Phân tích thông tin thành từng phần nhỏ, tìm chứng cứ để hỗ trợ cho các ý tưởng đó	Phân loại, phân biệt...	Những triệu chứng nào ở bệnh nhân có thể giúp suy ra được chẩn đoán một bệnh nào đó  Liên hệ một số triệu	Những triệu chứng nào giúp chẩn đoán bệnh VRT:  a. A  b. B

			chứng của bệnh nhân với tác dụng phụ của thuốc	c. D d. E
Đánh giá	Trình bày và bảo vệ ý tưởng bằng các đánh giá giá trị của thông tin, ý tưởng và công việc theo một tiêu chuẩn nào đó	Đánh giá, lựa chọn	Lựa chọn và giải thích phương pháp can thiệp tốt nhất cho một vấn đề sức khỏe ở cộng đồng  Đánh giá độ tin cậy của một thông tin y tế, một kết luận về vấn đề sức khỏe trong cộng đồng	Câu hỏi MCQ tình huống với các đáp án là một số giải thích, một số thông tin để xác định mức đáng tin của một thông tin nào đó
Sáng tạo	Đặt giả thuyết, kết nối các yếu tố, lập kế hoạch	Thiết kế, Lập kế hoạch...	Xây dựng một biểu đồ thể hiện sự liên quan giữa các yếu tố trong vấn đề sức khỏe cộng đồng  Viết báo cáo về một tình huống cụ thể	Phản tự luận

Lưu ý: sinh viên nên đọc thêm về các mức độ nhận thức Bloom Taxonomy bằng tiếng Việt và tiếng Anh để hiểu rõ hơn.